



# CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN

ONLINE

**Khám bệnh online tại đây**  
**Hotline sức khỏe**  
**0865.776.663**

**Tư vấn**  
**Miễn phí**  
**Bảo mật thông tin**

## Bệnh hẹp bao quy đầu: Nguyên nhân, Dấu hiệu nhận biết và cách chữa trị

August 20, 2021

**Hẹp bao quy đầu** là hiện trạng bệnh lý khá phổ biến ở mọi lứa tuổi ở người trưởng thành cho đến con nít. Trạng thái này kéo dài sẽ gây kìm hãm sự phát triển của "cầu nhỏ", gây ra những bệnh viêm nhiễm nam khoa như viêm quy đầu, viêm bao quy đầu. Nguyên nhân nào dẫn đến trạng thái hẹp bao quy đầu? Triệu chứng của bệnh ra sao và làm cho phương pháp nào để chữa trị hiệu quả? Hãy tham khảo bài viết dưới đây.



### HẸP BAO QUY ĐẦU LÀ GÌ?

Hẹp bao quy đầu là trạng thái bao quy đầu chẳng thể tự tuột khỏi quy đầu dương vật khi đến tuổi trưởng thành. Hiện trạng này có thể tiến lợi nhận thấy được bằng mắt, nếu như bao quy đầu chỉ để lộ 1 phần nhỏ hoặc trùm kín cả đầu dương vật ngay cả khi dương vật đang trong hiện trạng cương cứng. Hiện trạng này kéo dài gây cạnh tranh cho việc đi vệ sinh, dương vật không vững mạnh bình thường được.

### NGUYÊN NHÂN GÂY HẸP BAO QUY ĐẦU ?

#### Hẹp bao quy đầu do sinh lý

Ở tình trạng này bao quy đầu thường dính lấy quy đầu một phương pháp trùng hợp để có thể kiểm soát an ninh lỗ tiểu lúc trẻ mới sinh và phần quy đầu. Cũng có sự phát triển của cơ thể, dương vật của trẻ nhỏ cũng tăng trưởng theo rồi bong cong có các tế bào chết của phần thượng suy bì da quy đầu, chính do vậy bao quy đầu và về sau có thể tự tách khỏi quy đầu.

Giai đoạn phát triển những tế bào thượng phần bì công một số cận nước dài với thể tạo thành các cận với màu trắng nằm ở ngay dưới lớp da của bao quy đầu. Các chất màu trắng này ngày càng rộng rãi lên và vì như trẻ bị hẹp bao quy đầu thì việc vệ sinh sẽ rất khó khăn, để trong tương lai với thể dẫn tới hiện trạng viêm bao quy đầu.

Nếu đã lên 3 hoặc 4 tuổi mà trẻ vẫn chẳng thể tự lột khỏi quy đầu được và đầu dương vật vẫn bị che kín hoàn toàn thì rất với thể đã bị hẹp bao quy đầu. Ngoài ra trẻ cũng có kèm theo những biểu đạt như: kích xúc tiểu nhân thể, đỏ mắt, tiểu khó hoặc bị sưng đỏ ở vùng đầu dương vật vì bị viêm.

#### Hẹp bao quy đầu do bệnh lý

Hiện tượng này còn có một tên gọi khác đó là hẹp bao quy đầu thứ phát, đây thường là hậu của của các viêm nhiễm sau ấy dẫn tới những sẹo xơ hóa ở những trường hợp bao quy đầu bình thường hoặc bao quy đầu dài hay còn gọi là hẹp bao quy đầu sinh lý mà chúng tôi mới nhắc trên.

Hẹp bao quy đầu cũng với 2 mức độ đấy là bản hẹp bao quy đầu có hẹp bao quy đầu hoàn toàn.

#### Bản hẹp bao quy đầu

Nam giới lúc gặp phải hiện tượng này thì có thể lột được bao quy đầu khi nó ở trạng thái bình thường. Ngoài ra lúc dương vật cương cứng lên thì bao quy đầu rất khó để có thể tuột xuống được, gây nên thất nhẹn ở đầu dương vật.

#### Hẹp bao quy đầu hoàn toàn

Gặp phải tình trạng bệnh lý này nam giới sẽ không thể lột được bao quy đầu cho dù dương vật đang ở trạng thái thường nhật hay lúc cương cứng.

### TÁC HẠI CỦA VIỆC HẸP BAO QUY ĐẦU ?

#### Giảm thiểu sự lớn mạnh của dương vật

Đối với các nam giới với giai đoạn phát triển được coi là thường ngày, dương vật sẽ nâng cao kích thước theo sự tăng trưởng của thân thể. Còn đối có những nam giới bị hẹp bao quy đầu nó sẽ khiến dương vật bị kìm hãm, gây mù hôi khô khan. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới trạng thái viêm bao quy đầu, viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm thận...

Tuy nhiên, tuyến đường kính dương vật nhỏ còn tác động tương đối nhiều tới khoái cảm trong khi quan hệ tình dục với bạn đời, gây ra sự mất cảm giác mức trong khoảng đó dẫn đến xuất tinh sớm. Những trường hợp nguy hiểm hơn, bao quy đầu với thể bị phù nước, máu của cơ thể dồn xuống không thể lưu thông bình thường dẫn đến viêm, sưng và hoại tử.

#### Viêm nhiễm dương vật

Với thể bạn chưa biết, tại phần mặt trong của bao quy đầu có hô hết tuyến bã nhờn, các bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu sẽ cạnh tranh hơn lúc bã nhờn, nước tiểu, tinh khi sót lại không thể được bài xuất ra ngoài, gây mùi hôi khô khan. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới trạng thái viêm bao quy đầu, viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm thận...

Thực tế cho thấy, gần như các bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu đều xuất hiện các dấu hiệu của viêm nhiễm trong thời gian từ nhẹ tới nặng.

#### Gây ra những bệnh nguy hiểm

Lúc dương vật bị viêm nhiễm do bựa sinh dục tích trữ trên dương vật, nguy cơ dương vật ung thư là hết sức cao.

### TRIỆU CHỨNG HẸP BAO QUY ĐẦU MÀ BẠN NÊN BIẾT

Những chuyên gia đã chỉ ra rằng, bao quy đầu khiến cho một lớp da nhỏ bao bọc ở phía bên ngoài dương vật. Nam giới cho tới độ tuổi trưởng thành, lớp da này vẫn bó chặt tất cả quy đầu làm chúng không thể lộn ra bên ngoài hoặc lộn ra 1 cách cạnh tranh thì được gọi là chứng hẹp bao quy đầu.

#### Triệu chứng hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ

Lúc trẻ em lên 3 - 4 tuổi mà phần bao quy đầu vẫn không tuột khỏi quy đầu, không biểu đạt được phần đầu dương vật - quy đầu thì rất với thể trẻ bị hẹp bao quy đầu. Trẻ còn quá nhỏ nên không tự nhận biết được mà những bậc phụ huynh cần chú ý Nhìn vào. Các triệu chứng hẹp bao quy đầu ở trẻ nhỏ là:

- Da bao quy đầu chàm kín dương vật.
- Trẻ bị đi tiểu khó, tia nước nhỏ và yếu, trẻ quấy khóc lúc đi tiểu.
- Bao quy đầu sưng đỏ.
- Bao quy đầu khó lộn hoặc không lột xuống được.

#### Triệu chứng hẹp bao quy đầu ở người lớn

Nam giới trưởng thành cũng có khả năng cao mắc căn bệnh nam khoa này. Người bệnh với thể nhận diện ra bệnh chuẩn y các triệu chứng như:

- Bao quy đầu chẳng thể tự tuột xuống được ngay cả khi cương dương phải sử dụng tay kéo mới lột xuống được.
- Kéo hay tự lộn da bao quy đầu thấy đau, bao quy đầu không dễ trở về trạng thái ban đầu.
- Xuất hiện sẹo xơ.
- Đau khi quan hệ dục tình, đau khi cương cứng và lúc xuất tinh.
- Giảm ham muốn tình dục
- Gặp trở lực và khó khăn lúc đi tiểu, thường xuyên bị tiểu khó, phải rặn khi đi tiểu, lượng nước giải ít
- Bao quy đầu bị sưng rai cả, ngứa ngứa, nổi mụn đỏ, có mảng trắng.

Thông ngày, những bệnh nhân mắc hẹp bao quy đầu sẽ khiến cho bựa sinh tích tụ ngày một đa dạng ở sinh dục, dẫn đến chứng viêm nhiễm ở vùng bao quy đầu. Bệnh nhân với các triệu tá hẹp bao quy đầu như đi tiểu phổ biến lặn, sưng đỏ hoặc hiếm nguy hơn là có các chất tiết ra như dịch mủ, tất nhiên sốt...

Các chuyên gia cũng cho rằng, trạng thái hẹp bao quy đầu không hề là hiện tượng hãn hữu gặp, bệnh nhân nếu như không được điều trị kịp thời có thể gây nên các biến chứng không mong muốn. Ngoài ra, Anh chị em thường hay ngại ngần dẫn tới bệnh để lâu gây ra các viêm nhiễm ngày một nặng nề hơn và ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

### ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP BAO QUY ĐẦU HIỆU QUẢ

Sau lúc đã biết hẹp bao quy đầu có tác động gì không thì điều mà người bệnh lo lắng tiếp theo là chữa bằng phương pháp nào. Theo các bác sĩ chuyên khoa, hẹp bao quy đầu là 1 bệnh lý nam khoa thường nhật và có thể chữa khỏi hoàn toàn. Hiện tại, có tương đối nhiều cách thức chữa hẹp bao quy đầu khác nhau. Mỗi cách thức lại có điểm hay riêng của mình.

Sau đây sẽ là một số cách chữa hẹp bao quy đầu đang được sử dụng phổ biến nhất hiện tại.

#### Cách chữa hẹp bao quy đầu – Nong bao quy đầu

Nong bao quy đầu là trong khoảng chỉ việc làm rộng bao quy đầu cho bé để làm vệ sinh và giúp bé đi tiểu dễ dàng hơn. Phương pháp này chỉ thích hợp có trẻ nhỏ. Vì như trẻ dưới hai tuổi bị hẹp bao quy đầu sinh lý thì bố mẹ cần tuột nhẹ bao quy đầu về phía sau để bé đi tiểu dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, nếu tình trạng của bé quá nặng, bố mẹ nên đưa bé đến bệnh viện. Một số trẻ có bao quy đầu quá hẹp thì khi nong có thể bao quy đầu của bé sẽ rụng máu và đau đa dạng hơn.

1 số biến chứng lúc nong bao quy đầu mà bệnh nhân có thể gặp phải là: Chảy máu hoặc thất nghệt bao quy đầu...

#### Phương pháp chữa hẹp bao quy đầu bằng thuốc bôi

Đối với hẹp bao quy đầu, trên thị phần ngày nay cũng có một số mẫu thuốc bôi để hỗ trợ chữa trị căn bệnh này. Theo các chuyên gia nam khoa giàu kinh nghiệm, thuốc mỡ bôi với tác dụng khiến mỏng, căng da bao quy đầu. Nó có tác dụng giúp lớp da này thuận lợi co giãn hơn để thực hành việc nong bao quy đầu đạt hiệu quả nhanh chóng.

Những chiếc thuốc được giới thiệu với các lời với cánh như "bôi là tuột"; "tác dụng nhanh"; "tác dụng tức thì"... Nhưng hiệu quả tình sự của các loại thuốc thì chưa ai có thể kiểm chứng được rõ ràng.

**Lời khuyên:** Cách chữa hẹp bao quy đầu bằng thuốc thường không được ưa chuộng dùng. Bệnh nhân không nên tự ý sắm thuốc trôi nổi trên thị phần về tự tiểu dùng.

Đã có số đông người gặp phải biến chứng lở loét, sưng tấy, viêm nhiễm, hoại tử dương vật vì sử dụng cách chữa hẹp bao quy đầu này.

#### Chữa hẹp bao quy đầu – cắt bao quy đầu

Cắt bao quy đầu được xem là bí quyết điều trị tới ưu nhất đối có bệnh hẹp bao quy đầu. Đây là 1 thủ thuật ngoại khoa đơn thuần nhằm cắt bỏ phần da bọc ở phía đầu dương vật. Bí quyết chữa hẹp bao quy đầu này được gần như nam giới chọn lựa bởi những lợi ích nó đem lại. Thời kì thực hiện thủ thuật ngắn, chỉ khoảng 15 - 20 phút, sau ấy bệnh nhân có thể về nhà.

Thông ngày, giải phẫu cắt hẹp bao quy đầu sẽ được thực hành theo những bước căn bản sau:

##### Bước 1: Khám lâm sàng

Trước tiên, các chuyên gia y tế sẽ thăm khám, rà soát bộ phận sinh dục của phái mạnh. Tìm hiểu xem dương vật hay bao quy đầu có dấu hiệu viêm nhiễm gì không. Trạng thái hẹp bao quy đầu như thế nào, bản hẹp hay hẹp toàn phần.

##### Bước 2: giải phẫu cắt bao quy đầu

- Bác sĩ tiến hành vệ sinh sạch sẽ dương vật, bao quy đầu bằng muối sinh lý.
- Nam giới sẽ được gây tê vào phần tĩnh mạch ở bao quy đầu.
- Chuyên gia sử dụng kim y tế để kéo căng và mở rộng bao quy đầu. Tiếp tục vệ sinh sạch sẽ vùng da vừa tách ra.
- Bác sĩ tiến hành đánh dấu giới hạn điểm cắt bao quy đầu.
- Thực hiện việc cắt da bao quy đầu dựa trên điểm cắt đã đánh dấu.
- Sau khi cắt xong, sử dụng chỉ tự tiêu để khâu lại vết cắt. Rót cuộc tiểu dùng gạc y tế để băng gạc lại vết thương.

##### Bước 3. Chăm nom sau phẫu thuật cắt hẹp bao quy đầu

Người bệnh được vận động tới phòng hậu phẫu để săn sóc và theo dõi. Sau khoảng 30 phút nếu trạng thái ổn định thì có thể ra về. Bác sĩ sẽ kê 1 số thuốc giảm đau, kháng viêm và hướng dẫn người bệnh bí quyết vệ sinh vết cắt đúng cách.

### CHỮA BỆNH HẸP BAO QUY ĐẦU Ở ĐÂU

Để đạt được kết quả cao trong điều trị bệnh hẹp bao quy đầu bằng công nghệ thẩm mỹ bao quy đầu hiện đại thì bệnh nhân nên tới 1 ha tăng y tế uy tín để thực hiện. Phòng khám đa khoa Thành Đô tự hào là 1 trong số ít những phòng khám được Sở y tế tỉnh giấc Bắc Ninh cấp phép và giám sát hoạt động, trong đấy có khám chữa những bệnh nam khoa, bệnh hẹp bao quy đầu.

Tới đây nam giới sẽ được khám chữa trực tiếp có bác sĩ chuyên nam khoa chuyên nghiệp, tay nghề cao và kinh nghiệm thực tế phong phú. Bác sĩ đã thực hiện thành công nhiều ca bị hẹp bao quy đầu có công nghệ hiện đại.

- Giai đoạn khám chữa bệnh được thực hiện trong phòng kín, sạch sẽ có sự tương trợ của máy móc y tế tiên tiến, công nghệ cao được du nhập trong khoảng các nước có nền y khoa tiên tiến.
- Chỉ phí điều trị hẹp bao quy đầu được công khai sáng tỏ, được tư vấn và bóc tách rõ ràng từng khoản phí. Bệnh nhân với thể tìm về mức giá, không có trường hợp đội giá hay về bệnh.
- Dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt, chỉ dẫn bệnh nhân làm hồ sơ mau chóng, không mất thời gian chờ đợi.
- Mọi thông tin cá nhân được bảo mật tuyệt đối, không mách nhả ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của bệnh nhân.
- Nếu bạn đang kiểm tìm liên hệ chữa bệnh hẹp bao quy đầu hiệu quả có chi phí phải chăng thì bạn có thể tới Phòng khám đa khoa Thành Đô. Phòng khám hoạt động từ 8h - 20h đầy đủ các ngày, thuận tiện với những người có công tác bận rộn.
- Các vi khuẩn gây viêm nhiễm tại quy đầu với thể thâm nhập vào lỗ niệu đạo và gây nên bệnh viêm niệu đạo, khiến chất lượng tinh trùng bị suy giảm hiếm nguy, dẫn tới vô sinh ở nam giới.

Trên đây là những thông tin chia sẻ về bệnh hẹp bao quy đầu ở nam giới, nguyên nhân, dấu hiệu và cách chữa trị hẹp bao quy đầu. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào bệnh hẹp bao quy đầu, bệnh nhân có thể liên hệ qua khung chat tư vấn bên dưới đây

ONLINE

Khám bệnh online tại đây

Hotline sức khỏe

0865.776.663

Tư vấn

Miễn phí

Bảo mật thông tin



#### Related Posts

No items found.



# CHUYÊN GIA ĐANG TRỰC TUYẾN

ONLINE

**Khám bệnh online tại đây**  
**Hotline sức khỏe**  
**0865.776.663**

**Tư vấn**  
**Miễn phí**  
**Bảo mật thông tin**